

ชื่อเรื่อง	การศึกษาเปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่กับระดับของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
ผู้จัดทำ	จันทร์สุดา ศิริบิล
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุชบา อารีย์
วันที่อนุมัติผลงาน	ตุลาคม 2551
จำนวนหน้า	91 หน้า
คำสำคัญ	ระบบการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO องค์การบริหารส่วนตำบล ความสัมพันธ์ และความแตกต่าง ระดับการควบคุมภายใน

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ กับระดับของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล กับระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสรุปคำตอบจากแบบสอบถาม เป็นค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคำตอบในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในของ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบข้างต้น นอกจากนี้ยังทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ และความแตกต่างระหว่างขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล กับระดับการควบคุมภายใน โดยใช้สูตรการหาค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์และความแตกต่าง ระหว่างขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งแบ่งตามงบประมาณ กับระดับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO

จากการศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในของ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ โดย องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการควบคุม อยู่ในระดับมากที่สุด องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง มีการควบคุม อยู่ในระดับควรปรับปรุง องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม มีการควบคุม อยู่ในระดับมากที่สุด องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร มีการควบคุม อยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่ 5 การติดตามและการประเมินผล มีการควบคุม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการศึกษาถึงความสัมพันธ์ และความแตกต่าง ระหว่างขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล กับระดับการควบคุมภายใน ตามข้อสมมติฐาน นั้น พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละขนาดมีระดับการควบคุมภายในที่แตกต่างกัน ในองค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง ด้านการบริหารจัดการ ขนาดใหญ่จะแตกต่างกับขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ขนาดใหญ่จะแตกต่างกับขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้านทรัพย์สิน ขนาดใหญ่จะแตกต่างกับขนาดกลางและขนาดเล็ก และด้านการเงิน ขนาดใหญ่จะแตกต่างกับขนาดกลางและขนาดเล็ก องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ขนาดเล็กจะแตกต่างกับขนาดใหญ่และขนาดกลาง และในองค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการ ขนาดกลางจะแตกต่างกับขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ขนาดเล็กจะแตกต่างกับขนาดใหญ่และขนาดกลาง และด้านทรัพย์สิน ขนาดกลางจะแตกต่างกับขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ทำให้ทราบถึง ระดับการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงความสัมพันธ์ และความแตกต่างระหว่างขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล กับระดับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะได้เป็นแนวทางการวิจัยในครั้งต่อไป และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในที่เหมาะสมแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ต่อไป